



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มให้เป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยมูลนิธิคุณพุ่มมอบหมายให้มูลนิธิคุณพุ่มเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๑๑๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุพจน์ ชะพินใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

แนวปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้ ภายในพื้นที่จังหวัดนครพนมเท่านั้น (ไม่ควรเปิดใช้บัตร ATM) และให้ดำเนินการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งงานระดมทุนและทรัพยากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ เพื่อใช้ในการรับโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม และจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังท่านเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ขอให้ทุกคนที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

๓. สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าร่วมพิธีซ้อม และรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องตามระเบียบและกำหนดการ พร้อมรับฟังชี้แจงการติดตามผลการใช้ทุน ผลพัฒนาการนักเรียนที่ได้รับทุน และแสดงพลังความสำนึกในพระกรุณาธิคุณองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม



รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล (ผู้สมัครขอรับทุน)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา
๑	เด็กหญิงสมใจ คำมุงคน	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านโป่งหนองเปงใหม่จำปา
๒	เด็กชายประเสริฐ ยืนยง	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านโคกหินแฮ่
๓	เด็กชายชิวานนท์ อินธง	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านแสนพันหมื่นหย่อน
๔	เด็กชายอดิเทพ ตีกิ่ง	พิการทางสติปัญญา	รร.บ้านโพนป่าหว้าน
๕	เด็กชายภานุเทพ ยงบรรทม	บุคคลออทิสติก	รร.บ้านดอนแดงดอนคู่
๖	เด็กชายธนภัทร สวรรณโส	บุคคลออทิสติก	ศูนย์ฯนครพนม
๗	เด็กชายสหรัจ สายพันธ์	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศูนย์ฯนครพนม
๘	เด็กชายภานุวัตร จารภูมิ	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๙	เด็กชายสุรชัย ช่อนาค	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐	เด็กหญิงริดา ไกยฝ้าย	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๑๑	เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จันทร์ดี	บุคคลพิการซ้อน	รร.บ้านหนองนางด่อน
๑๒	เด็กชายวีระวัฒน์ บุญภูมิ	บกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๑๓	เด็กหญิงวารรัตน์ ภาโส	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	ศูนย์ฯนครพนม
๑๔	เด็กชายกิตติชัย ปาละ	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๕	เด็กชายพีระพงษ์ แพงโส	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๖	เด็กหญิงสายใจ สว่างอ้วน	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๑๗	นายอดิศักดิ์ อ่อนอด	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๑๘	เด็กชายชนิสสร หายูเชิงชัย	บุคคลออทิสติก	รร.บ้านกรุด
๑๙	เด็กหญิงอริสรา แม่นศรรา	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.ชุมชนบ้านพุ่มแก
๒๐	เด็กหญิงนภัสสร พรมน้อย	พิการทางสติปัญญา	รร.บ้านดงยอ
๒๑	เด็กชายธีรเทพ แดงกัน	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศูนย์ฯนครพนม
๒๒	เด็กชายเกริกพล มอญปาก	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๒๓	เด็กหญิงณัฐรดา ศรีเพ็ญรัตน์	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๒๔	เด็กชายธีรภัทร ทองใบใหญ่	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๒๕	เด็กชายจิตติวุฒิ ชัยมาโย	พิการทางสติปัญญา	รร.ชุมชนนางิ้ว
๒๖	เด็กชายทินภัทร โพนยาง	บุคคลออทิสติก	รร.บ้านกรุด
๒๗	เด็กหญิงพัฒนิตา แพงด้วง	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๒๘	นายรัชชัย เหลือเริ่มวงษ์	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๒๙	เด็กชายรัชชานนท์ แก่นจำปา	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๓๐	เด็กหญิงสุทธิกานต์ วงษา	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๓๑	เด็กหญิงนันทการต์ ตะวะนะ	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านโพนบก
๓๒	เด็กชายเพชร บัวพรหม	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านหนองบ่อ
๓๓	เด็กชายกฤษวัช ทีสกะ	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๓๔	เด็กหญิงวรรณิศา คำมี	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๓๕	เด็กชายวันชัย วรเกษ	บุคคลออทิสติก	ศูนย์ฯนครพนม
๓๖	เด็กหญิงนันท์นัช แสนคำ	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๓๗	เด็กหญิงภักจิรา วิเศษยา	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๓๘	เด็กชายกฤษฎา เชื้อตาหมื่น	บุคคลออทิสติก	ศูนย์ฯนครพนม
๓๙	เด็กหญิงสภษา ใจหาญ	บุคคลออทิสติก	ศูนย์ฯนครพนม
๔๐	เด็กหญิงวรินทร์รัตน์ วังคะฮาด	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศูนย์ฯนครพนม
๔๑	นางสาวอโรพร จันทกลาง	พิการทางการเห็น	ศูนย์ฯนครพนม
๔๒	เด็กชายราชัน เทพกรรม	พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	ศูนย์ฯนครพนม
๔๓	เด็กหญิงรุ่งทิวา นนทะศรี	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม

๔๔	เด็กชายวรัญชิต	ลือพอก	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๔๕	เด็กชายพรินทร์	แสนสุข	บุคคลออทิสติก	รร.บ้านกรุด
๔๖	นางสาวกัลยารัตน์	ผางคนรัก	พิการทางสติปัญญา	รร.สามผงวิทยาคม
๔๗	เด็กหญิงเกตลดา	วงศ์แสงสอน	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	รร.บ้านสำราญ
๔๘	นางสาวจิตพร	สุขเอียด	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	รร.บ้านสำราญ
๔๙	เด็กชายรัชพล	ศรีวรมย์	บุคคลออทิสติก	รร.สันตยานันท์
๕๐	เด็กชายวีระพล	ชัยสิงห์	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๕๑	เด็กหญิงชัชฌิมพร	ศรีบริบูรณ์	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๕๒	เด็กชายวัฒนา	โสคำภา	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านดงน้อย
๕๓	เด็กชายศุภวิชญ์	มาพร	บุคคลพิการซ้อน	รร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
๕๔	เด็กชายกิตติโชค	เขี้ยวคำ	พิการทางสติปัญญา	รร.บ้านหนองผัดบโปนเพ็ก
๕๕	เด็กชายอนุวัฒน์	ขันคำ	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านดินคำหมากเพือง
๕๖	เด็กชายจักรพงศ์	มุลตั้ง	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๕๗	เด็กชายนิธิศ	สิงห์เสื่อ	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๕๘	เด็กชายพิชยดลย์	คำโสม	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๕๙	เด็กหญิงธัญญาพร	แก้วบุตรดา	บุคคลออทิสติก	ศุนย์ฯนครพนม
๖๐	เด็กชายอรรคกร	วงศ์ล้ำ	บุคคลออทิสติก	ศุนย์ฯนครพนม
๖๑	เด็กชายสิรภพ	เจริญวงศ์	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๖๒	เด็กชายเพชรพล	ช่างเหล็ก	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๖๓	เด็กชายประกาศิต	วงศ์คำสาย	บุคคลออทิสติก	รร.ชุมชนบ้านคำพอกทำดอกแก้ว
๖๔	เด็กชายจิรภัทร	สุธรรม	บุคคลพิการซ้อน	รร.ชุมชนบ้านคำพอกทำดอกแก้ว
๖๕	เด็กชายบัญชา	ยางเบือก	พิการทางสติปัญญา	รร.ชุมชนบ้านคำพอกทำดอกแก้ว
๖๖	เด็กชายประภิต	วงศ์คำสาย	บุคคลออทิสติก	รร.ชุมชนบ้านคำพอกทำดอกแก้ว
๖๗	เด็กชายอภิภัสร์	รู้บุญ	บุคคลออทิสติก	รร.ชุมชนบ้านคำพอกทำดอกแก้ว
๖๘	นายสระศักดิ์	สุวรรณแดง	พิการทางการเห็น	รร.วังกระแสบวิทยาคม
๖๙	เด็กหญิงจิรัฐติกาล	เสนาสี	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.บ้านโคกสายทอง
๗๐	เด็กหญิงวรรณพร	สุรย์ราช	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๗๑	เด็กชายสิริวิชญ์	หล้าเพ็ง	บุคคลพิการซ้อน	รร.บ้านกรุด
๗๒	เด็กชายวิฑูรย์	เชือคำจันทร์	พิการทางการเรียนรู้	รร.หนองชนพิทยาคม
๗๓	เด็กหญิงพิทยาภรณ์	สิญญานันท์	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๗๔	เด็กชายวีระ	สิงคำมา	บุคคลพิการซ้อน	รร.บ้านดอนโตน
๗๕	เด็กหญิงจิตาภา	รามโกมุท	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	ศุนย์ฯนครพนม
๗๖	เด็กชายธนเดช	สุขสมัย	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๗๗	เด็กชายกิตติทัต	ราชิวงค์	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๗๘	เด็กหญิงจันทภา	เดชสอน	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	รร.บ้านนาคอกควาย
๗๙	เด็กหญิงสุทธิดา	เนือนิม	พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	รร.พระกลางวิทยาคาร
๘๐	เด็กชายชัยมงคล	จันทรานนท์	บุคคลออทิสติก	รร.พระกลางวิทยาคาร
๘๑	เด็กชายศุภกิตติ	โพกทวี	บุคคลออทิสติก	รร.พระกลางวิทยาคาร
๘๒	เด็กชายนิธิโชติ	กลภา	บุคคลออทิสติก	รร.พระกลางวิทยาคาร
๘๓	นางสาวททัยวรรณ	เวียงสิมมา	บุคคลพิการซ้อน	กศน.อำเภอดงหลวง
๘๔	นางสาววิลาวัลย์	จันทร์เพ็ญ	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๘๕	เด็กชายศราวณณ์	สารวัน	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๘๖	เด็กหญิงพิมพ์นดา	คู่แก้ว	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๘๗	เด็กชายวิศรุต	สุคม	พิการทางสติปัญญา	ศุนย์ฯนครพนม
๘๘	เด็กหญิงปพิชญา	มินศรี	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๘๙	เด็กชายวีรพล	ทัตสา	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๙๐	เด็กชายวีรภัทร	ชัยประเสริฐ	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม
๙๑	เด็กชายพงศกร	แสนเพียง	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศุนย์ฯนครพนม
๙๒	เด็กหญิงสาวิกา	นาพินิจ	บุคคลพิการซ้อน	ศุนย์ฯนครพนม

๙๓	เด็กหญิงบุศรา	แสงอรุณ	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๙๔	เด็กหญิงธนัชชา	มีทานนท์	พิการทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๙๕	เด็กหญิงปิยะวรรณ	ขวัญสอน	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๙๖	เด็กชายธนภูมิ	กิติศรีวรรณธุ์	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๙๗	เด็กชายปฏิหารย์	บุทธิจักร์	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๙๘	เด็กชายวัชรภณซ์	ดลปัดชา	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๐
๙๙	เด็กชายศักดา	ดลปัดชา	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.มัธยมพัชรกิตติยาภา ๑
๑๐๐	เด็กชายธนพล	บุตรดี	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	รร.วังยางวิทยาคม
๑๐๑	เด็กหญิงอัญพัชญ์	นิติวัฒน์วรภัทร	พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๒	เด็กชายศรัณยู	สรขันธ์	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๓	เด็กชายณัฐวัตร	อินกอง	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๔	เด็กชายอดิพันธ์	วังกะธาตุ	บกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๕	เด็กชายพฒิพงษ์	นามวงษา	พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๖	เด็กชายธนภฤต	เพลิงเคหะ	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๗	เด็กหญิงศวิตา	คำหัง	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๘	เด็กหญิงทัศรานาง	แผ่นสิงห์	พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	ศูนย์ฯนครพนม
๑๐๙	เด็กหญิงพัชรา	อินแสงแวง	บกพร่องทางสติปัญญา	รร.บ้านวังกระแเส
๑๑๐	เด็กชายจตุรานนท์	พ่อนามแดง	บุคคลพิการซ้อน	รร.หนองผักแว่นโนนยังหนอง
๑๑๑	เด็กชายณัฐวุฒิ	อินทรี	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์ฯนครพนม

